

## Thứ Hai tuần 7 Phục sinh - Thứ y đã thòng thòng gian (Ga 16,29-33)

Tin mừng: Ga 16,29-33

29 Các môn đồ Ngồi thì thưa: "Đầy, bây giờ Thứ y nói rõ, chớ không còn dùng dè ngôn nào nữa. 30 Giờ đây, chúng con nhận ra là Thứ y biết hết mọi sự, và Thứ y không cần phải có ai hỏi Thứ y.

Vì thế, chúng con tin Thứ y tin Thiên Chúa mà đến." 31 Đức Giêsu đáp: "Bây giờ anh em tin à? 32 Nay đến giờ - và giờ này đã đến rồi - anh em sẽ bị phân tán mỗi người về mỗi người và để Thứ y cô độc một mình.

Nhưng Thứ y không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thứ y.

33 Thứ y nói với anh em những điều này, để trong Thứ y anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khổ nhọc. Nhưng can đảm lên! Thứ y đã thòng thòng gian."

### 1. Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

**Sứ điệp:** "Trong thế gian, các người sẽ phải khổ nhọc. Nhưng hãy can đảm lên, Ta đã thòng thòng gian". Đó là lời Chúa Giêsu tiên báo và là niềm an ủi cho mỗi người chúng ta.

Câu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, khác với mọi nhà chính trị, trước khi Chúa đi cùng Chúa Cha, Chúa đã tiên báo cho chúng ta theo Chúa toàn là những sự khổ nhọc, nào là bất b, đau đớn, nào là chông đ, tan rã... Quả thật, hai ngàn năm qua là một thế gian chông chông cho Thứ y đã đem những cái sự thật đáng sợ đó. Giáo Hội luôn bị bách hại. Tuy nhiên Chúa đã an ủi khích lệ Giáo Hội can đảm lên. Tất cả mọi gian khổ thử thách, dù đáng sợ đến đâu, vẫn không thể ngăn cản Giáo Hội tiến đến chân lý của thế gian cuối cùng cùng mà Chúa dành cho Giáo Hội.

Lạy Chúa, sống giữa thế gian đầy sự cạm nhử n công, đầy gian nguy và mọi thử thách đi ngược lại với lẽ sống của Chúa, xin Chúa cho con luôn can đảm, cho con nhận được Chúa đã không báo thù cho con những đau khổ, bất công và thất vọng mà lý tưởng sống của Chúa. Vì thế, khi gặp những nghịch cảnh, con không ngần ngại bước đón nhận với lòng yêu mến Chúa. Với tình yêu, con sẽ vượt qua tất cả. Khi con thông phần vào thập giá Chúa thì con cũng được chia sẻ phần vinh quang phục sinh.

Lạy Chúa, Chúa là cùng đích của đời con, xin cho con luôn vững tin vào Chúa, hy vọng nơi Chúa. xin cho con trung thành theo Chúa trên con đường thánh giá, để con được phần vào chiêm ngưỡng của Chúa. Chúa đã chiếu sáng thế gian, xin giúp con nhìn lên Chúa mà an tâm tận bước. Amen.

**Ghi nhớ: "Hãy can đảm lên, Thiên ý đã thắng thế gian".**

Kính chúc:

Hạnh

-----